

ที่ โปสท์ 020/2020

วันที่ 14 ตุลาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางกอก โปสท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขอสัตยาบันเรื่องการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่ผ่านมา ตลอดจนการขอรับการช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

โดยตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินมาแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 265 ล้านบาท และจะขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 400 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

โดยมีรายละเอียดการเข้าทำธุรกรรมเป็นตามสารสนเทศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันที่แนบมาพร้อมกันนี้
(เอกสารแนบ 1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วศิน โชติรวี

(นายวศิน โชติรวี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

และเลขานุการบริษัท

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของ
บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 250 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ด้วยภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากภาวะ COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 จึงมีมติเห็นควรให้บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 400 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้หรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท

บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. รายละเอียดของรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินมาแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 265 ล้านบาท และจะขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 400 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 24.22 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร

1.3 ลักษณะรายการ

การกู้ยืมประเภทชำระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 4.875 ต่อปี โดยอ้างอิงจากอัตรา MLR ลบด้วยร้อยละ 1.00 ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยการทำสัญญากู้ยืมเป็นครั้งตามงวดของการกู้ยืม

1.4 การคำนวณขนาดรายการ

บริษัทฯ คาดว่าการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจะเป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 400 ล้านบาท ซึ่งสามารถคำนวณมูลค่าสูงสุดของการทำรายการไม่เกิน 19,500,000 บาท โดยคำนวณจาก $400,000,000 \times 4.875\%$ โดยใช้สมมติฐานการกู้ยืมประมาณ 1 ปี การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเกินกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท

2. กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ		ความสัมพันธ์กับคู่สัญญา ในการเข้าทำรายการ
	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)	
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	121,096,150	24.22	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร รวมถึงเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563

โดยนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ มิได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรให้บริษัทฯ ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ประสบภาวะขาดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้วงเงินกู้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินต่างๆ และวงเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนเต็มวงเงินแล้ว

4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -